

## ข้อมูลพื้นฐาน

### โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

#### ประวัติความเป็นมา

ตำบลดู่พงษ์ เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองน่าน ดู่พงษ์ เดิมชื่อ เมืองโพง คำว่า “โพง” ได้ชื่อมาจากวัวป่าตัวหนึ่งซึ่งดุร้ายกลายเป็นวัวโพง พบสัตว์กินสัตว์ พบคนกินคน อาละวาดไปทุกหนทุกแห่ง เริ่มออกจากเขตป่าเมืองอุตรดิตถ์ จนถึงเขตที่ตั้งอำเภอสันติสุข วัวโพงดังกล่าวอาละวาดสร้างความเดือดร้อนหวาดหวั่นแก่ชาวบ้าน ชาวบ้านจึงคิดหาทางกำจัด และสุดท้ายวัวโพงก็ตายลง ชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อเมืองนี้ว่า เมืองโพง ต่อมาเปลี่ยนคำว่า โพง เป็น “พงษ์” จนถึงปัจจุบัน ในอดีตดินแดนเมืองโพงนี้ เป็นเขตแทรกซึมของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ มีเหตุการณ์รุนแรงถึงขั้นต่อสู้ปะทะกันกับทหารและมีการเผาโรงพักสถานีตำรวจภูธรตำบลในสมัยนั้น เพื่อให้การปกครองง่ายทั่วถึงจึงได้แยกตำบลดู่พงษ์ ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ โดยใช้ชื่อว่า “สันติสุข” คือ ให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีความสงบ สันติสุข ในปีพ.ศ. 2524 และได้ยกฐานะเป็นอำเภอสันติสุขในปี 2537



บ้านโป่งคำ หมู่ที่ 5 ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน มีพื้นที่ตั้งหมู่บ้านเป็นที่ลุ่มส่วนหนึ่งเป็นเนินเขา ส่วนหนึ่งมีลำน้ำห้วยไหลผ่านและพื้นที่ดินแถบลำห้วยเป็นดินโป่ง คือดินเกลือที่มีเกลือสินเธาว์ผุดเกรอะกรังอยู่ ลักษณะของดินดังกล่าว ชื่อของหมู่บ้านตามลักษณะของธรรมชาติของดินนั้น ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนเล่าว่าชุมชนโป่งคำ



เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2440 ประมาณ 15 หลังคาเรือน โดยมีนายอานา พังยะ เป็นผู้นำการก่อตั้งชุมชน ประชากรชาวบ้านสมัยนั้นบางครอบครัว ส่วนใหญ่ได้แก่มาจากบ้านดู่พงษ์มาตั้งถิ่นฐานร่วมกัน จึงมีสำเนียงเป็นภาษาลาว เพื่อทำการประกอบอาชีพทำไร่ เลี้ยงสัตว์ และส่วนหนึ่งก็แยกมาจากที่อื่นบ้าง โดยมีเหตุผลของการก่อตั้งชุมชน 3 ประการคือ

1. มาหาทำเลที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพ

2. ชุมชนเดิมอยู่กันแออัดเลยหาชุมชนใหม่

3. เกิดอุทกภัยทำให้ต้องหาที่อยู่ใหม่

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีมติให้ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆ เพื่อเป็นรายได้แก่ครัวเรือนของเกษตรกรควบคู่ไปกับการปลูกหญ้าแฝกโดยประธานมูลนิธิโครงการหลวงมอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเข้าร่วมดำเนินการ

## สภาพทั่วไป

### ขนาดที่ตั้ง

บ้านโป่งคำ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 5 ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน ที่ พิกัด UTM. X = 704048, Y=2090829 ระบายแผนที่ 5146I ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 332 เมตร (บ้านโป่งคำ)โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดอนดู่พงษ์ บ้านต้นผึ้ง บ้านโป่งคำ บ้านน้ำช้าง บ้านนาเลา และบ้านศรีบุญเรือง ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนเมืองอพยพมาอยู่มากกว่า 100 ปีแล้ว ชุมชนโป่งคำเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2440 ประมาณ 15 หลังคาเรือน โดยมีนายอานา พงษ์ยะเป็นผู้นำการก่อตั้งชุมชน ประชากรชาวบ้านสมัยนั้นส่วนใหญ่ได้แยกมาจากบ้านดู่พงษ์มาตั้งถิ่นฐานร่วมกัน เพื่อทำการประกอบอาชีพทำไร่ เลี้ยงสัตว์ และส่วนหนึ่งก็แยกมาจากที่อื่นบ้าง



### ลักษณะภูมิประเทศ

ส่วนใหญ่ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นภูเขาเป็นเนินภูเขาสูงมากกว่าที่ราบ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนแห่งชาติแต่สภาพถูกบุกรุกทำลาย เพื่อนำไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรมทำให้มีปัญหาทางสภาพแวดล้อมและป่าไม้อย่างมาก

### ลักษณะดิน

ลักษณะดิน คือ ชุดดินบ้านจ๋อง (Ban Chong series : Bg) ชุดดินเชียงใหม่ (Chiang Mai series : Cm)ชุดดินหางดง (Hang Dong series : Hd) ชุดดินลี่ (Li series : Li) ชุดดินแมริม (Mae Rim series : Mr) ชุดดินวังสะพุง (Wang Saphung series : Ws) และหน่วยดินเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous area)



### ลักษณะภูมิอากาศ

อุณหภูมิจะอยู่ในช่วง 15-30 องศาเซลเซียส แต่ในบางครั้งในฤดูหนาวอุณหภูมิจะลดลงถึง 5 องศาเซลเซียสซึ่งจะหนาวเย็นมากพอสมควร น้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 700-1,100 มม./ปี

ฤดูร้อน	ช่วงเดือน	มี.ค. – มิ.ย.
ฤดูฝน	ช่วงเดือน	ก.ค. – ต.ค.
ฤดูหนาว	ช่วงเดือน	พ.ย. – ก.พ.

### แหล่งน้ำที่สำคัญของโครงการขยายผล

#### โครงการหลวงโป่งคำ

##### แหล่งน้ำธรรมชาติ

แหล่งน้ำที่สำคัญในการนำมาใช้ใน

การเกษตรปลูกข้าวนาดำ คือ ลำน้ำมวบ และน้ำพงษ์ ซึ่งเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงการเกษตรของตำบลคูพงษ์ที่เดียว และพื้นที่สวนไม้ผลก็จะเป็นริมฝั่งลำน้ำมวบ ส่วนพืชไร่จะอาศัยน้ำฝนเป็นส่วนใหญ่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 700-1,100 มม./ปี

##### ป่าไม้

พื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ น้ำ น่าน ฝั่งตะวันออกตอนใต้ มีพื้นที่ 31.09 ตารางกิโลเมตร ร้อยละ 82.52 ของพื้นที่ โดยมีการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ (โซน C) 18.31 ตารางกิโลเมตร ร้อยละ 48.58 ของพื้นที่ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน E) 12.79 ตารางกิโลเมตร ร้อยละ 33.94 ของพื้นที่ ลักษณะป่าไม้เป็นป่าเบญจพรรณ

##### การคมนาคม

มีทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1225 ผ่านตำบลคูพงษ์ ทางทิศเหนือติดต่อกับตำบลป่าแลวหลวง และทางทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลพงษ์ จนถึงอำเภอแม่จิม ระยะทางประมาณ 34 กิโลเมตร และมีทางหลวงหมายเลข 1160 เดินทางออกจากตำบลคูพงษ์ ถึงอำเภอเมืองน่าน ไปทางทิศใต้ระยะทาง 35 กิโลเมตร มีรถรับจ้างประจำทางวันละ 8เที่ยว ส่วนถนนในตำบล หมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตทั้งหมด



## สาธารณูปโภคพื้นฐาน

หมู่บ้านในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งคำมีไฟฟ้า(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ใช้ครบทุกหมู่บ้าน มีน้ำประปาใช้ทุกหมู่บ้านในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ แต่เนื่องจากน้ำดิบที่นำมาทำประปานั้นไม่สะอาด และมักจะมีสีขุ่นแดงในฤดูฝนหลาก มีเฉพาะบางครัวเรือนเท่านั้นที่มีถังเก็บน้ำฝนและน้ำในสระเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภค และมีโทรศัพท์ มีใช้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั้งโทรศัพท์บ้าน สาธารณะ และมีมือถือ



## สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเกษตร

จำนวนประชากร โครงการขยายผลโครงการหลวงมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดอนดู่พงษ์ บ้านต้นผึ้ง บ้านโป่งคำ บ้านน้ำช้าง บ้านนาเลา และบ้านศรีบุญเรือง ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนเมือง อพยพมาอยู่มากกว่า 100 ปีแล้ว โดยมีจำนวนประชากรดังนี้

ชื่อหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน	หมู่ที่	เผ่า	จำนวนครัวเรือน	จำนวนครอบครัว	จำนวนประชากร		
					ชาย	หญิง	รวม
บ้านน้ำช้าง		พื้นเมือง			124	127	251
บ้านดอนดู่พงษ์		พื้นเมือง			135	160	295
บ้านโป่งคำ		พื้นเมือง			98	111	209
บ้านต้นผึ้ง		พื้นเมือง			46	48	94
บ้านศรีบุญเรือง		พื้นเมือง			69	94	163
บ้านนาเลา		พื้นเมือง			70	78	148
					542	618	1160

### ผู้นำชุมชน

นายทิล	บังเมฆ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
นายแทน	จันอ้น	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคู่งษ์
นายทอง	บังเมฆ	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคู่งษ์
นายผจญ	พังยะ	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคู่งษ์
พระครูสุจิตนันทกิจ		ด้านเกษตรธรรมชาติ การเกษตรผสมผสานและสมุนไพรท้องถิ่น
นายนวล	แดงแห้ว	ด้านพิธีกรรม (พิธีสู่ขวัญ)
นายแห้ว	พังจันตา	ด้านพิธีกรรม (พิธีสู่ขวัญ)
นางหลอ	จันอ้น	ด้านหัตถกรรม (ผ้าทอข้อมสี่ธรรมชาติ)
นายบุญเลื่อน	บังเมฆ	ด้านสมุนไพรพื้นบ้าน
นายเลิศ	บังเมฆ	ด้านเกษตรธรรมชาติและการเกษตรผสมผสาน
นายเหรียญ	บังเมฆ	ด้านเกษตรธรรมชาติและการเกษตรผสมผสาน

### การศึกษา

ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาภาคบังคับตามที่รัฐบาลกำหนด มีสถานบริการด้านการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อยู่ในพื้นที่สำหรับโรงเรียนบ้านโป่งคำ

### การสาธารณสุข

ให้บริการสถานบริการด้านสุขภาพได้แก่

- โรงพยาบาลสันติสุข
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข
- สถานีอนามัยตำบลป่าแลวหลวง
- สถานีอนามัยพังษ์
- สถานีอนามัยราษฎร์รัฐพัฒนา
- สถานีบริการสาธารณสุขชุมชน

## การประกอบอาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพการเกษตร พืชไร่ เช่น การปลูกข้าวไร่ ข้าวโพด ถั่วเหลือง ยาสูบ ไม้ผล เช่น การปลูกลิ้นจี่ มะม่วง ลำไย กัลยน้ำว่า พืชผัก เช่น ผักกาดขาวปลี คะน้า กะหล่ำปลี พริก มะเขือ นอกจากนี้ยังมีการปลูกไม้เศรษฐกิจ เช่น ไม้สัก ยางพารา และพืชท้องถิ่น เช่น หวาย ต๋าว(ลูกชิด) กัง(ดอกหญ้าสำหรับทำไม้กวาด) รองลงมาร้อยละ 20 ประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้างทั่วไปทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่



## รายได้

รายได้ของเกษตรกรตำบลคูพงษ์ ส่วนใหญ่ได้มาจากผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ รายได้



ของประชาชนส่วนใหญ่มาจากผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก ปศุสัตว์ เป็นหลัก และมีรายได้จากอาชีพเสริม เช่น การรับจ้าง (ส่วนใหญ่ไปรับจ้างต่างจังหวัด) และค้าขาย

1. ภาคเกษตรกรรม	พืช	7,500 บาท/ ครอบครั้ว/ ปี
	สัตว์	6,000 บาท/ ครอบครั้ว/ ปี
2. นอกภาคเกษตรกรรม		10,000 บาท/ ครอบครั้ว/ ปี
		รวม 23, 500 บาท/ครอบครั้ว /ปี

## การถือครองที่ดิน

พื้นที่ป่าสงวน ประมาณร้อยละ 40 พื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ นส 3ก. ประมาณร้อยละ 30 พื้นที่ สปก.4-01 ประมาณร้อยละ 30

### การใช้ประโยชน์ที่ดิน

พื้นที่ที่มีความสูงลาดชันปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปลูกข้าวไร่ ถั่วเขียว และถั่วดำ ที่ราบปลูกข้าวนาปี พืชผัก ยาสูบ หอม กระเทียม ถั่วเหลือง ที่ราบลุ่มสองฝั่งลำน้ำมวบปลูกไม้ผล เช่น มะม่วง, ลำไย, ลิ้นจี่, ส้มโอ, ส้มเขียวหวาน ฯลฯ ที่ลาดเชิงเขา เลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย



ในพื้นที่โครงการทั้งหมดจำนวน 75,383.38 ไร่ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงไปง่ค่าดังนี้

พื้นที่ทำการเกษตร	จำนวน (ไร่)	จำนวนร้อยละ
นาข้าว	1,438.06	1.91
พืชไร่	32,314.96	42.87
ไม้ยืนต้น (ไม้เศรษฐกิจ)	4,630.65	6.14
ไม้ผล	1,608.98	2.13
ไร่หมุนเวียน	14,729.87	19.54
ป่าไม้ไม่ผลัดใบ	15,228.82	20.29
ป่าไม้ผลัดใบ	3,208.69	4.26
พื้นที่อยู่อาศัย	340.19	0.45
พื้นที่เบ็ดเตล็ด	1,411.71	1.87
พื้นที่แหล่งน้ำ	471.45	0.63
รวม	75,383.38	100



### แหล่งเงินทุน

1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2. สหกรณ์การเกษตร
3. กองทุนเงินล้าน
4. กองทุน กขคจ
5. แหล่งเงินทุนนอกระบบ

### การรวมกลุ่มของเกษตรกร

กลุ่มเกษตรกรธรรมชาติ กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน กลุ่มโรงสีข้าวกลั่นเพื่อสุขภาพ กลุ่มแปรรูปสมุนไพร กลุ่มแปรรูปไม้กวาด กลุ่มสตรีทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ติดเชื้อ กลุ่มฌาปนกิจกิจสงเคราะห์ กลุ่มศิลปะพื้นบ้าน และกลุ่มออมทรัพย์ เป็นต้น

## ผลผลิตทางการเกษตร

ข้าวนาดำ, ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์, ถั่วเหลือง, พืชผัก, ยาสูบ, ลำไย, ลิ้นจี่, มะม่วง, ส้ม, ส้มโอ

## แหล่งท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเชิงนิเวศน์ พิธีกรรมสู่ขวัญ เลี้ยงผีต้นตระกูล เลี้ยงผีไร่ สู่ขวัญควาย และท่องเที่ยวป่าชุมชน การย้อมผ้า การทอผ้า การอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ

## ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนบ้านโป่งคำ

ปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านโป่งคำแบ่งเป็น 3 ด้านคือ

### ด้านเศรษฐกิจ

**ปัญหา** เกษตรกรมีความยากจน ผลผลิตต่ำ สำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว มีต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากการทำการเกษตร โดยขาดความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสม ทำให้มีการใช้สารเคมีมาก ซึ่งทำให้รายได้ของเกษตรกรลดลง และมีผลต่อสุขภาพของเกษตรกรอย่างมาก อีกทั้งผลผลิตของเกษตรกรไม่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเกษตรกรไม่มีการรวมกลุ่มเพื่อทำการเกษตรทำให้ขาดอำนาจในการต่อรอง

**ความต้องการ** เกษตรกรต้องการให้ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ที่มีตลาดและราคาดี โดยใช้สารเคมีน้อย และต้นทุนต่ำ การปลูกไม้ยืนต้น ในพื้นที่ที่ได้วางแผนการใช้ที่ดินไว้แล้ว เพื่อทดแทนการปลูกข้าวโพด ที่มีการใช้สารเคมีมาก จัดศึกษาดูงานทางด้านการเกษตรแก่เกษตรกร การส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตรในด้านต่างๆ และการจัดการผลผลิต และการแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร

### ด้านสังคม

**ปัญหา** เกษตรกรมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ มีหนี้สินมากซึ่งเกิดจากการลงทุนด้านการเกษตรสูง และได้รับผลตอบแทนต่ำ รวมถึงมีภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตร และโรงเรียนขาดแคลนอาคาร และอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการศึกษา

**ความต้องการ** ชุมชนแสดงความต้องการจัดการเพื่อนำองค์ความรู้จากท้องถิ่นมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ การพัฒนาความรู้และทักษะให้กับเกษตรกร สืบหาข้อมูลชุมชนในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเกษตรและด้านนอกภาคการเกษตร ชุมชนต้องการที่จะร่วมมือในการลดค่าใช้จ่าย โดยการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ รวมทั้งต้องการการจัดระบบสวัสดิการต่างๆและการจัดหาแหล่งทุนที่ดอกเบี้ยต่ำ

### ด้านทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยพื้นฐาน

**ปัญหา** หมู่บ้านโป่งคำมีปัญหาเรื่องน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากไม่มีระบบการกระจายน้ำที่ดีพอ ส่วนพื้นที่การเกษตรประสบปัญหาเรื่องการแยกพื้นที่ป่าและพื้นที่การเกษตรไม่ชัดเจน รวมถึงพื้นที่ที่มีอัตราการชะล้างพังทลายของดินสูงทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ มีการแผ้วถางป่าเพื่อเป็นที่ทำกิน เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ



**ความต้องการ** ชุมชนต้องการให้มีการสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการแหล่งน้ำ ระบบชลประทาน พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ แยกพื้นที่ดินทำกินและพื้นที่ป่าให้ชัดเจน มีการกระจายน้ำได้อย่างทั่วถึง การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน

### **ศักยภาพของพื้นที่ และการพัฒนา**

พื้นที่บ้านโป่งคำมีพืชสมุนไพรและพืชท้องถิ่นหลากหลายชนิดสามารถพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจได้ เช่น ผักฮาก (ผักรด) ผักเชียงดา ผักง้วนหมู แก่นฝาง ขมิ้นดำ ไพลดำ ฮ่อสะพายควาย มีกลุ่มเครือข่ายที่เข้มแข็ง เช่น กลุ่มเกษตรธรรมชาติ กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน กลุ่มแปรรูป กลุ่มสมุนไพร กลุ่มสตรีทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มศิลปะพื้นบ้าน และกลุ่มออมทรัพย์ มีผู้นำที่เข้มแข็งและเสียสละเพื่องานชุมชน มีศูนย์การเรียนรู้โครงการขยายผลโครงการหลวงอยู่ในชุมชนเป็นสถานที่ส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนได้เข้ามาเรียนรู้เอาเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนในพื้นที่และบุคคลภายนอกพื้นที่ที่สนใจ การคมนาคมสะดวกใกล้ตัวเมืองจังหวัดน่าน โดยมีระยะทาง 35 กิโลเมตร เกษตรกรมีประสบการณ์ในด้านเกษตรสามารถต่อยอดองค์ความรู้ของเกษตรกรให้เกิดการพัฒนา

เกษตรกรบ้านโป่งคำ เป็นเกษตรกรที่มีความขยันขันแข็ง มีความตั้งใจที่จะร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการที่จะปรับปรุง และพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร รวมทั้งผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็งที่จะเป็นกำลังสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้บ้านโป่งคำ เป็นหมู่บ้านที่มีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง ทำให้หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ให้ความสำคัญ และต้องการให้ความช่วยเหลือ รวมถึงการให้หมู่บ้านโป่งคำเป็นหมู่บ้านนำร่องในหลายๆ โครงการ



## คำสั่งจังหวัดน่าน

ที่ 1936/2549

## เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการหลวง

-----

สืบเนื่องจากที่ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ได้เสด็จมารับทราบข้อมูล และสถานการณ์การดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก) ในพื้นที่เป้าหมายนำร่อง 3 พื้นที่ของจังหวัดน่าน คือ ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง ตำบลคูพงษ์ อำเภอสันติสุข และตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา เพื่อพิจารณาปรับให้เป็นพื้นที่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง เมื่อวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2549 และวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 พร้อมกับมีรับสั่งว่ายังคงมีงานที่ต้องทำอีกมากสำหรับเรื่องนี้ นั้น

เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าว บรรลุวัตถุประสงค์และมีการพัฒนาตามแนวทางของโครงการหลวงอย่างต่อเนื่อง จึงแต่งตั้งคณะทำงานประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการหลวง ดังนี้

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน                   | ประธานคณะทำงาน    |
| 2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (2)            | รองประธานคณะทำงาน |
| 3. ปลัดจังหวัดน่าน                           | คณะทำงาน          |
| 4. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน              | คณะทำงาน          |
| 5. นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดน่าน          | คณะทำงาน          |
| 6. ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกน่าน             | คณะทำงาน          |
| 7. ผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31    | คณะทำงาน          |
| 8. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน | คณะทำงาน          |
| 9. เกษตรจังหวัดน่าน                          | คณะทำงาน          |
| 10. ปศุสัตว์จังหวัดน่าน                      | คณะทำงาน          |
| 11. สหกรณ์จังหวัดน่าน                        | คณะทำงาน          |
| 12. ประมงจังหวัดน่าน                         | คณะทำงาน          |
| 13. หัวหน้าสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดน่าน       | คณะทำงาน          |
| 14. หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดิน เขต 7            | คณะทำงาน          |
| 15. หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดน่าน       | คณะทำงาน          |
| 16. หัวหน้าโครงการชลประทานน่าน               | คณะทำงาน          |

- |   |            |
|---|------------|
| 17. ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดน่าน (พืชสวน)                   | คณะกรรมการ |
| 18. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันจังหวัดน่าน                                 | คณะกรรมการ |
| 19. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน                                 | คณะกรรมการ |
| 20. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านน่าน                             | คณะกรรมการ |
| 21. พัฒนาการจังหวัดน่าน   | คณะกรรมการ |
| 22. ปฎิรูปที่ดินจังหวัดน่าน   | คณะกรรมการ |
| 23. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน  | คณะกรรมการ |
| 24. นายอำเภอเมืองน่าน   | คณะกรรมการ |
| 25. นายอำเภอสันติสุข  | คณะกรรมการ |
| 26. นายอำเภอท่าช้าง   | คณะกรรมการ |
| 27. นายอำเภอสองแคว  | คณะกรรมการ |
| 28. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 25 จังหวัดน่าน                          | คณะกรรมการ |
| 29. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน                            | คณะกรรมการ |
| 30. คุมประพุดิจังหวัดน่าน   | คณะกรรมการ |
| 31. นายธนู ผลบุญ  | คณะกรรมการ |
| 32. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน   | คณะกรรมการ |
| 33. หัวหน้าฝ่ายประสานงานและบริหารงานทั่วไป<br>สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน | คณะกรรมการ |

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้

1. ประสานและติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงทุกกิจกรรมให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
2. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
3. ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่โครงการหลวงทุกระยะและต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2549

(นายปริญญา ปานทอง)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน



## คำสั่งจังหวัดน่าน

ที่ 2040/2549

## เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการหลวง (เพิ่มเติม)

-----

สืบเนื่องจากที่หม่อมเจ้าภิศเคช รัชนี องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวงได้เสด็จมารับทราบข้อมูลและสถานการณ์การดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก) ในพื้นที่เป้าหมายนำร่อง 3 พื้นที่ ของจังหวัดน่าน คือ ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง ตำบลคูพงษ์ อำเภอสันติสุข และตำบลผาทอง อำเภอท่าม่วง เพื่อพิจารณารับไว้เป็นพื้นที่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง เมื่อวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2549 และวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 พร้อมกับมีรับสั่งว่ายังคงมีงานที่ต้องทำอีกมากสำหรับเรื่องนี้ และจังหวัดได้มีคำสั่งที่ 1936/2549 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2549 แต่งตั้งคณะบุคคล จำนวน 33 ราย เป็นคณะทำงานประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการหลวง เพื่อสนองรับสั่งที่ต้องทำงานที่จะมีขึ้นอีกมากในอนาคต

จากการประชุมของคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดน่าน ที่ประชุมเห็นชอบให้เพิ่มคณะทำงานฯ ให้ครอบคลุม ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมติที่ประชุม จังหวัดน่านจึงแต่งตั้งคณะทำงานประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการหลวง (เพิ่มเติม) ดังนี้

1. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน คณะทำงาน
2. นายวิชัย ปัตถมสิงห์ไชย คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะทำงานฯ ที่เพิ่มเติมดังกล่าว มีบทบาทและหน้าที่ตามคำสั่งจังหวัดน่านที่ 1936/2549 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2549 ทุกประการ

สั่ง ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2549

(นายปริญญา ปานทอง)

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน



## คำสั่งอำเภอสันติสุข

ที่ 213/2549

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระดับหมู่บ้านและอำเภอ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการหลวง

อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

-----

ตามที่หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ทรงรับหมู่บ้านโป่งคำ หมู่ที่ 5 ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ไว้เป็นหมู่บ้านภายใต้การดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง ภายหลังจากการเดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่ขององค์ประธานมูลนิธิฯ ที่หมู่บ้านโป่งคำ รวม 2 ครั้ง (23 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2549) นั้น

อำเภอสันติสุข ได้นัดประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาตามแนวทางของโครงการหลวงขึ้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 ณ วัดโป่งคำ ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบต่อข้อเสนอของนายอำเภอสันติสุข (นายวิชัย ลือวรรณ) ที่เสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อดูแลเรื่องดังกล่าวเป็น 3 ระดับ คือ ระดับหมู่บ้าน (ชุมชน) ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด สำหรับคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดให้เป็นความรับผิดชอบของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่านในการพิจารณาตัวบุคคล ส่วนระดับหมู่บ้านและระดับอำเภอให้ถือปฏิบัติตามคำสั่ง ดังต่อไปนี้

1. คณะทำงานระดับหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการหลวง อำเภอสันติสุข ประกอบด้วย

- |     |                                       |                    |                          |
|-----|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1.1 | พระอธิการสมคิด จารณธัมโม              | เจ้าคณะตำบลดู่พงษ์ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ      |
| 1.2 | นายแทน                                | จันอ้น             |                          |
|     | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์      |                    | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ      |
| 1.3 | นายทอง                                | บังเมฆ             |                          |
|     | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ |                    | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ      |
| 1.4 | นายผจญ                                | พังยะ              |                          |
|     | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ |                    | ประธานคณะกรรมการ         |
| 1.5 | นายชาญ                                | พังยะ              | ผู้ใหญ่บ้านโป่งคำ        |
|     |                                       |                    | ประธานคณะกรรมการ         |
| 1.6 | นายประยูร                             | คำมาวงศ์           | ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโป่งคำ |
|     |                                       |                    | รองประธานคณะกรรมการ      |
| 1.7 | นายสาคร                               | จันอ้น             | ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโป่งคำ |
|     |                                       |                    | รองประธานคณะกรรมการ      |
| 1.8 | นายเฉลิมพล                            | คำดี               |                          |
|     |                                       |                    | คณะกรรมการ               |

1.9 นายเหรียญ บังเมฆ	คณะทำงาน
1.10 นายพุทธ แสนจันทร์	คณะทำงาน
1.11 นายแดง พังยะ	คณะทำงาน
1.12 นายเลิศ จันทร์อัน	คณะทำงาน
1.13 นายเดช ง้วนกันทะ	คณะทำงาน
1.14 นายเปลี่ยน เป้าพรม	คณะทำงาน
1.15 นายสมคิด อิทธีรักษ์	คณะทำงาน
1.16 นายแดง ปั่นทองมา	คณะทำงาน
1.17 นายเหรียญ อิทธีรักษ์	คณะทำงาน
1.18 นายบุญชุม ไชยอักษร	คณะทำงาน
1.19 นายนวล คำดี	คณะทำงาน
1.20 นายกลิ่น กันทะสีมา	คณะทำงาน
1.21 นายด่วน จันอัน	คณะทำงาน
1.22 นายอุ๊ด คำยาน	คณะทำงาน
1.23 นายสี บังเมฆ	คณะทำงาน
1.24 นายพุทธ พังยะ	คณะทำงาน
1.25 นายส่น พรหมคำอ้าย	คณะทำงาน
1.26 นายวิเชียร คำคั้น	คณะทำงาน
1.27 นายเลิศ บังเมฆ	คณะทำงาน
1.28 นายสวัสดิ์ บังเมฆ	คณะทำงาน
1.29 นายถนอม อินตะพันธ์	คณะทำงาน
1.30 นายสุวศิลป์ อินตะพันธ์ ผู้ประสานงานโครงการหลวง เลขานุการคณะทำงาน	

### บทบาทหน้าที่

- 1) จัดเตรียมความพร้อมของหมู่บ้านในทุกด้านและเสริมสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ให้ความร่วมมือต่อการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางพัฒนาของโครงการหลวง
  - 2) ดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานแต่ละฝ่ายที่หมู่บ้านไปงำได้กำหนดไว้แล้ว
  - 3) ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาหารือร่วมกับคณะทำงานฯ ระดับอำเภอ
  - 4) พิจารณาหรือบริหารจัดการทรัพยากรที่จะได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการหลวงก่อประโยชน์สูงสุดกับประชาชนพื้นที่โครงการ และบูรณาการงานในพื้นที่ให้สามารถทำงานร่วมกันได้ในลักษณะองค์รวม
  - 5) ให้ความร่วมมือและร่วมปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสมหรือได้รับมอบหมาย
2. คณะทำงานระดับอำเภอ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการหลวงอำเภอสันติสุข ประกอบด้วย
- |                   |                                     |                |
|-------------------|-------------------------------------|----------------|
| นายวิชัย ลือวรรณ  | นายอำเภอสันติสุข                    | ประธานคณะทำงาน |
| นายพงษ์ศิลป์ ผาลา | ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง | รองประธาน      |

หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอสันติสุขทุกส่วนราชการ	คณะทำงาน
ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	
สาขาอำเภอสันติสุข	คณะทำงาน
ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสันติสุขจำกัด	คณะทำงาน
นายชาญ พังจันตา      ผู้ใหญ่บ้าน โป่งคำ	คณะทำงาน
นางจิรวรรณ              เมธา	
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคู่งษ์	คณะทำงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	คณะทำงาน
นายสนิท ปัญญาวงศ์    เกษตรอำเภอสันติสุข	คณะทำงานและเลขานุการ
นางสาวธิดิภมล สุขเย็น	
ปลัดอำเภอรับผิดชอบตำบลคู่งษ์	คณะทำงานและ ผู้ช่วยเลขานุการ
นายประเสริฐ อามาตย์	
ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ตำบลคู่งษ์	ที่ปรึกษาคณะทำงาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล	ที่ปรึกษาคณะทำงาน
กำนันทุกตำบล	ที่ปรึกษาคณะทำงาน
เจ้าอธิการสมคิด จารณธมโม    เจ้าคณะตำบลคู่งษ์	ที่ปรึกษาคณะทำงาน
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรฯ	
ระดับจังหวัดทุกส่วนราชการ	ที่ปรึกษาคณะทำงาน

#### บทบาทหน้าที่

- 1) กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงทุกกิจกรรมให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
- 2) ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาหารือกับคณะทำงานฯ ระดับหมู่บ้านและระดับจังหวัด
- 3) ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมในระดับพื้นที่โครงการทุกระยะและต่อเนื่อง
- 4) จัดและเข้าร่วมประชุมคณะทำงานฯ ระดับอำเภอเป็นประจำและต่อเนื่องอย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง พร้อมรายงานผลการประชุมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและประธานมูลนิธิโครงการหลวงทุกครั้ง
- 5) บทบาทและหน้าที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสมหรือได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต่อไป

ตั้ง ณ วันที่ 19 กันยายน 2549

(นายวิชัย ลีอรรถ)

นายอำเภอสันติสุข



คำสั่งอำเภอสันติสุข

ที่ 295/2550

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ

จากผลสำเร็จของโครงการหลวงที่ดำเนินงานในการพัฒนาอาชีพความเป็นอยู่ของชาวเขา ลดการปลูกพืชเสพติดและฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำลำธาร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ซึ่งได้รับมอบหมายจากโครงการหลวงจึงมุ่งขยายผลสำเร็จของโครงการหลวงสู่ชนบทบนพื้นที่สูงอื่นๆ ที่ยังมีสภาพเศรษฐกิจที่ยากจน เพื่อแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดและประเทศ โดยนำต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนของโครงการหลวงไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับสภาพของสังคม ท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม สร้างเศรษฐกิจของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในพื้นที่ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการประสานงานและการปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมายเป็นไปอย่างสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างกว้างขวางและเกิดผลดียิ่งขึ้น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการขยายผลโครงการหลวงวังไผ่ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. พระครูสุจินนันทกิจ (จารณธมโม)   | ที่ปรึกษา           |
| 2. นายอำเภอสันติสุข  | ประธานคณะกรรมการ    |
| 3. ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง   | รองประธานคณะกรรมการ |
| 4. เกษตรอำเภอสันติสุข  | คณะกรรมการ          |
| 5. พัฒนาการอำเภอสันติสุข   | คณะกรรมการ          |
| 6. สาธารณสุขอำเภอสันติสุข  | คณะกรรมการ          |
| 7. ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษาออกโรงเรียนอำเภอสันติสุข                      | คณะกรรมการ          |
| 8. ปศุสัตว์อำเภอสันติสุข   | คณะกรรมการ          |
| 9. เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทาน จังหวัดน่าน<br>ผู้รับผิดชอบพื้นที่อำเภอสันติสุข | คณะกรรมการ          |
| 10. เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดน่าน<br>ผู้รับผิดชอบพื้นที่อำเภอสันติสุข | คณะกรรมการ          |
| 11. เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7<br>ผู้รับผิดชอบพื้นที่อำเภอสันติสุข    | คณะกรรมการ          |



- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 12. เจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน<br>ผู้รับผิดชอบพื้นที่อำเภอสันติสุข        | คณะทำงาน                    |
| 13. เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 25<br>ผู้รับผิดชอบพื้นที่อำเภอสันติสุข | คณะทำงาน                    |
| 14. เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน<br>ผู้รับผิดชอบพื้นที่อำเภอสันติสุข              | คณะทำงาน                    |
| 15. เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดน่าน<br>ผู้รับผิดชอบพื้นที่อำเภอสันติสุข               | คณะทำงาน                    |
| 16. ประธานเครือข่ายทรัพยากรและเกษตรยั่งยืนจังหวัดน่าน                                     | คณะทำงาน                    |
| 17. นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลพงษ์  | คณะทำงาน                    |
| 18. หัวหน้าหน่วยบริการป่าไม้อำเภอสันติสุข   | คณะทำงาน                    |
| 19. หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำในพื้นที่   | คณะทำงาน                    |
| 20. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   | คณะทำงาน                    |
| 21. ประธานมูลนิธิอภัยเมืองน่าน  | คณะทำงาน                    |
| 22. กำนันทุกตำบล  | คณะทำงาน                    |
| 23. เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  | คณะทำงานและเลขานุการ        |
| 24. ปลัดอำเภองานสำนักงานอำเภอสันติสุข   | คณะทำงานและเลขานุการ        |
| 25. ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลพงษ์ ตำบลคู่งษ์                                   | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 26. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ตำบลคู่งษ์  | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. จัดทำแผนงาน โครงการและแผนปฏิบัติงานประจำปีของโครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
2. ดำเนินการต่างๆ ในงานพัฒนาให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการและแผนประจำปีที่ได้กำหนดไว้
3. ติดตามรายงานความก้าวหน้า ผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งยั่งยืน
4. ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องเนื่องด้วยงาน โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

(นายอภิชาติ ชุ่มเชื้อ)

นายอำเภอสันติสุข

## ผู้ปฏิบัติงาน

นายวิชัย	ปัตถมสิงห์ไชย	ผู้อำนวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ
นายวิชัย	ปัตถมสิงห์ไชย	ผู้จัดการกลุ่มโครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ
นายชวลิต	สุทธเขตต์	เจ้าหน้าที่ประสานงานสนามโครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ

แผนที่แสดงภูมิประเทศโครงการขยายผลโครงการหลวงไปง่า  
ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

